

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đak Đoa, ngày 01 tháng 10 năm 2018

## THƯ KÊU GỌI

**Kính gửi:**

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện;
- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

Anh hùng liệt sỹ Wou (Wừu), người con ưu tú của nhân dân các dân tộc huyện Đak Đoa anh hùng, sinh năm 1905, tại làng Đê Đoa, xã Đak Somei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Lớn lên trong thời kỳ Thực dân Pháp cai trị, bóc lột hà khắc, hiểu rõ nỗi thống khổ của người dân, bok Wou đã sớm giác ngộ quyết định lên đi theo cách mạng. Năm 1949 Bok là một trong số những người đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên ở huyện được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương (nay là Đảng cộng sản Việt Nam), từ năm 1950 được phân công giữ chức Chủ tịch xã kiêm xã đội trưởng xã Nam Đak Đoa (nay là xã Đak Krong, huyện Đak Đoa và xã Đak Tove, huyện Chư Păh) cho đến lúc hy sinh (năm 1952). Bok là người thông minh, gan dạ, có ý chí kiên cường, không bao giờ chùn bước trước hy sinh, gian khó, đã có nhiều công lao đóng góp cho phong trào cách mạng ở địa phương từ khi mới hình thành. Năm 1951 đến 1952, Bok ba lần bị giặc Pháp bắt, tra tấn dã man, song với sự kiên trung, bất khuất của Bok, kẻ thù đã không thể khuất phục. Hai lần bị bắt trước Bok đã mưu trí, dũng cảm lợi dụng sơ hở của địch để trốn thoát, trở về tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng 11 năm 1952, trên đường đi công tác Bok Wou bị địch phục kích bắt lần thứ 3, lần này địch biết Bok là người quan trọng của cách mạng (do bị chỉ điểm), chúng tra tấn hết sức dã man, bằng mọi cực hình nhưng vẫn không khai thác được gì, sau đó chúng đưa Bok về lại làng Đê Đoa, tại đây chúng đã tập trung nhân dân các làng, vợ con Bok để khủng bố tinh thần và bắt Bok khai báo cơ sở cách mạng, chúng dùng dây kẽm gai trói chặt Bok, máu loang khắp người, Bok vẫn hiên ngang không khuất phục. Địch tiếp tục tra tấn bằng hình thức man rợ, như: xẻo mũi, cắt tai, chặt các ngón tay, ngón chân, làm Bok chết đi sống lại nhiều lần, ... khi biết mình không thể sống nổi, Bok đã quyết lừa địch, nói là dẫn đi chỉ căn cứ cách mạng, nhưng Bok đưa bọn chúng vào khu vực ta bố phòng nhiều hầm chông, bẫy thò. Ban đầu một số tên sập hầm chông la lên, làm số địch đi theo chạy toán loạn, càng nhiều tên sa vào hầm chông, bẫy thò. Bọn giặc điên cuồng xả súng vào người Bok. Bok đã anh dũng hy sinh bên bờ suối Đak Pokei, trước sự chứng kiến của hàng chục người dân bị chúng lừa theo. Tinh thần kiên trung, bất khuất của Bok Wou khi đó đã được lan truyền tới nhiều buôn làng, nung nấu thêm lòng căm thù giặc, thôi thúc nhân dân ủng hộ và tham gia cách mạng, giải phóng cho đất nước mình, dân tộc mình. Năm 1953, tám gương hy sinh anh dũng của Bok Wou được Liên khu Năm tổ chức học tập, phát động thành phong trào thi đua trong

toàn quân, toàn dân. Ngày 07-05-1956, liệt sĩ Wou vinh dự được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa truy tặng Huân chương Quân công hạng nhì và danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đak Đoa luôn tôn kính, tự hào và hằng mong muốn xây dựng khu di tích tưởng niệm Anh hùng Wou để tỏ lòng tri ân Bok Wou cùng với những anh hùng liệt sỹ, những người có công với nước, với dân, đồng thời nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, đã lập quy hoạch để xây dựng khu di tích tại xã Đak Somei, huyện Đak Đoa. Ngày 27-06-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 659/QĐ-UBND công nhận đây là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Thế theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, sớm xây dựng khu di tích lịch sử cấp tỉnh, xứng tầm với công lao của Anh hùng liệt sỹ Wou, cùng bao người con ưu tú của huyện đã hy sinh vì quê hương, đất nước, cho chúng ta có ngày hôm nay, song ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn.

Đại diện khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đak Đoa kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài huyện với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” và bằng tình cảm cao đẹp của mình cùng chung tay, góp sức xây dựng Khu di tích lịch sử anh hùng Wou trở thành công trình thật ý nghĩa.

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện đóng góp tối thiểu 01 ngày lương. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện tùy lòng đóng góp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của các tổ chức, cá nhân đồng lòng chung tay xây dựng “Khu lưu niệm Anh hùng Wou”. Mọi sự đóng góp của quý vị sẽ được công khai trên đài phát thanh - truyền hình, trang thông tin điện tử của huyện và ghi vào sổ lưu niệm tại khu di tích.

**\*Mọi ủng hộ xin gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đak Đoa - Số 166, đường Nguyễn Huệ, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.**

- Số tài khoản: 5012201004168 - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank - Chi nhánh Huyện Đak Đoa.

- Số điện thoại: 02693831120, hoặc đồng chí Lê Chí Tôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Số điện thoại: 0367776099.

Trân trọng đón nhận và cảm ơn những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp!

**TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN**

